

TẤM GƯƠNG VỀ MỘT NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG MẪU MỤC: NHÀ GIÁO NGUYỄN ANH TUẤN (TRƯỜNG THCS CLC CHU VĂN AN)

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh có một mong ước rằng: *“Hà Nội, Thủ đô của cả nước, ngày càng có nhiều người tốt, việc tốt”*. Có thể khẳng định, phong trào *“Người tốt, việc tốt”* của Thủ đô đã trở thành nét đẹp tiêu biểu, mang bản sắc riêng của Hà Nội ngàn năm văn hiến. Thông qua việc tổng kết phong trào viết về người tốt, việc tốt từ cơ sở đã phát hiện hàng ngàn cá nhân tiêu biểu với những hành động dũng cảm, việc làm thiện nguyện, nghĩa cử cao đẹp trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Cùng với phong trào viết về người tốt việc tốt của toàn Thủ đô, các cá nhân và tập thể của quận Long Biên cũng hăng hái tham gia tích cực. Phong trào đem đến ý nghĩa nhân lên hành động, việc làm đẹp của muôn ngàn đóa hoa, làm nên mùa xuân đất nước, mùa xuân cuộc đời.

Ai đó đã từng nói: *“Một thầy giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác.”* Không hiểu sao mỗi lúc ngẫm nghĩ về câu nói ấy, trong lòng tôi và các đồng nghiệp trong trường lại nghĩ đến một nhà giáo, một Bí thư chi bộ, một Hiệu trưởng thân thương - nhà giáo Nguyễn Anh Tuấn. Đối với chúng tôi, nhà giáo Nguyễn Anh Tuấn không chỉ là một người lãnh đạo, một người thầy, một người bạn mà còn là một tấm gương người tốt, việc tốt để bản thân học tập, rèn luyện, góp phần cống hiến nhiều hơn cho mái trường THCS CLC Chu Văn An mến yêu này.



Thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường THCS CLC Chu Văn An tại phòng làm việc

NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT TIÊU BIỂU - TÁM GƯƠNG CỦA MỘT HÀNH TRÌNH NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG NGHỈ

Nhà giáo Nguyễn Anh Tuấn sinh tại vùng đất Thuận Thành (Bắc Ninh), nơi có truyền thống khoa bảng và hiếu học với những tên tuổi được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học, đam mê với nghề Sư phạm, ngay từ khi còn nhỏ, thầy đã có những nhận thức và định hướng nghề nghiệp của bản thân cho tương lai. Ngọn lửa đam mê cùng với truyền thống gia đình và quê hương như tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc người con của vùng đất quan họ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục quận Long Biên, nơi mà hiện nay thầy và gia đình của mình đang sinh sống, làm việc.

Sau những năm miệt mài đèn sách, tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán, nhà giáo Nguyễn Anh Tuấn về công tác tại trường trường THCS Ái Mộ - Long Biên. Với lòng yêu nghề sâu sắc, người thầy ấy đã tỏa cho đời hương thơm của những tiết dạy lý thú, bổ ích. Đó đâu chỉ là những tiết thi giáo viên dạy giỏi, tiết hội giảng, chuyên đề mà ngay cả những tiết học hàng ngày, học sinh đều bị lôi cuốn vào những lời giảng trầm ấm, gần gũi của thầy. Cũng tại mái trường này, thầy không chỉ là người chủ nhiệm có “*tâm*” – là cầu nối giữa nhà trường với gia đình và học sinh, giữa các giáo viên bộ môn với học sinh,... mà thầy còn là người cha, người bạn, là chỗ dựa tinh thần cho những “*đứa con*” thân yêu. Chính vì lẽ đó, đã có biết bao thế hệ học sinh từng được thầy dạy dỗ vẫn ấn tượng mãi và không thể quên về một người thầy với tác phong giản dị, giọng nói ấm áp và tình cảm chân thành. Phát huy khả năng của bản thân, sau những năm dạy học tại trường THCS, thầy chuyển công tác lên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên với vai trò là chuyên viên trong 5 năm.

Nhà giáo Nguyễn Anh Tuấn còn thể hiện mình là một người quản lý có “*tài*” và có “*tâm*” khi được điều động về làm Phó Hiệu trưởng trường THCS Gia Thụy. Ghi nhận cống hiến cho giáo dục, sau 3 năm công tác tại trường, thầy tiếp tục được cấp trên điều động về công tác và giữ chức vụ là Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Lâm từ năm 2012 đến tháng 3/2020. Với vai trò là người đứng đầu chi bộ và nhà trường, người thuyền trưởng ấy đã chèo lái con thuyền THCS Ngọc Lâm trở thành điểm sáng về giáo dục của quận Long Biên, tạo được uy tín và niềm tin trong nhân dân địa phương.

Những ngày đầu tháng 3/2020, khi dịch Covid đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhà giáo Nguyễn Anh Tuấn lại được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ đầy khó khăn và thử thách: thầy được điều động về làm Hiệu trưởng trường THCS CLC Chu Văn An - một ngôi trường mới với định hướng giáo dục Chất lượng cao cấp THCS đầu tiên của quận Long Biên. Nhận nhiệm vụ trong một giai đoạn vô cùng khó khăn và thách thức khi ngôi trường còn chưa hoàn thiện, bộn bề vôi cát và đội ngũ giáo viên ban đầu còn ít ỏi. Song với bản lĩnh của một người từng trải và dày dặn kinh nghiệm quản lý, nhà giáo Nguyễn Anh Tuấn đã xây dựng một tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên vượt qua mọi khó khăn, thách thức với mục tiêu “*Vững vàng, vươn xa*”.



Nhà giáo Nguyễn Anh Tuấn với vai trò làm quản lý tại THCS Ngọc Lâm



Nhà giáo Nguyễn Anh Tuấn cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS CLC Chu Văn An

NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT TIÊU BIỂU - ĐÓA HOA THÀNH TÍCH RẠNG RỠ, TƯƠI THắm TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Trong vai trò là quản lý, thầy luôn thực hiện đúng mọi chủ trương đường lối của Đảng, luôn làm tốt công tác phát triển Đảng trong quần chúng, đi đầu, gương mẫu và tích cực vận động quần chúng tham gia phong trào thi đua của ngành, luôn có ý thức tập hợp, xây dựng mỗi đoàn kết nhất trí trong nhà trường và xây dựng tập thể lớn mạnh. Bản thân là Hiệu trưởng nhà trường, thầy luôn cùng phối hợp với các đồng chí trong Ban giám hiệu phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm - thực hiện đánh giá, rút kinh nghiệm mức độ hoàn thành công việc của các chức danh quản lý theo tháng, học kì, cả năm. Tăng cường công tác quản lý điều hành các hoạt động trong nhà trường; bám sát các hoạt động để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chính bởi những đóng góp không mệt mỏi của mình cho sự nghiệp giáo dục của quận và Thành phố, thầy đã được nhận rất nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; 5 lần được nhận Bằng khen TW Đoàn, Danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết sáng tạo” năm học 2018-2019 và rất nhiều Bằng khen, Giấy khen khác. Đồng thời, thầy được nhận Kỉ niệm chương của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kỉ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Công an. Ngoài ra, thầy cũng được Hội đồng thi đua khen thưởng quận Long Biên đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND thành phố năm học 2023-2024. Đặc biệt, hiện nay thầy đang là chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiệu trưởng các trường “Tập thể lao động xuất sắc cấp THCS Thành phố Hà Nội”. Tất cả những thành tích và vị trí trên có được là nhờ sự nỗ lực trong gần 30 năm dạy học và làm quản lý của thầy.



Nhà giáo Nguyễn Anh Tuấn nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội



Nhà giáo Nguyễn Anh Tuấn nhận Kỷ niệm chương "Vì thể hệ trẻ" do lãnh đạo Thành Đoàn Hà Nội trao tặng

NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT TIÊU BIỂU – TẤM GƯƠNG VỀ SỰ TRÁCH NHIỆM, TỬ TẾ, NHÂN ÁI TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ

Với chúng tôi, tại ngôi trường phần lớn là giáo viên trẻ, điều đáng quý ở thầy là tình cảm mà thầy dành cho đồng nghiệp - một sự lắng nghe, chia sẻ và cảm thông sâu sắc. Trong cuộc họp hay giao tiếp với mọi người hàng ngày, tôi và đồng nghiệp ít thấy thầy dùng những từ mỹ miều hoặc đao to búa lớn. Có khi gặp những việc căng thẳng, thầy vẫn giữ được thái độ và lời lẽ rất mực thước, bình tĩnh, tự tin. Tuy đảm nhiệm vị trí lãnh đạo nhà trường nhưng thầy luôn dành thời gian động viên, quan tâm, hỏi han đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đôi lúc chỉ là sự thay đổi nhỏ của các giáo viên thầy cũng nhận ra nhanh chóng để có những tác động kịp thời, giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn. Hình ảnh một người Hiệu trưởng luôn vui vẻ, nhẹ nhàng, tâm lý luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Tất cả cá nhân đều được thầy tôn trọng như nhau “*Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu*”, vì vậy mọi vấn đề đều được thầy giải quyết thấu tình đạt lý, tạo được niềm tin vững chắc. Đó không đơn giản là quan hệ lãnh đạo với cấp dưới mà là tình bạn, tình đồng chí cao cả.

Là một Hiệu trưởng rất vững chuyên môn, thầy luôn khuyến khích giáo viên tìm tòi, sáng tạo, góp ý giáo viên tổ chức các hoạt động lấy học sinh làm trung tâm, khơi dậy niềm đam mê khám phá ở học sinh trong mọi hoạt động. Đặc biệt, trong mắt các em học sinh trường THCS CLC Chu Văn An, hình ảnh thầy Tuấn không chỉ nghiêm trang khi trên sân khấu mà còn gần gũi như một người cha trong các khoảnh khắc đời thường. Thầy sẵn sàng cùng học sinh trải nghiệm các hoạt động để hiểu được tính hiệu quả mà hoạt động đem lại cho các con cũng như nắm bắt tâm lý học sinh ở độ tuổi đang có nhiều thay đổi. Vậy nên, không khó để bắt gặp khoảnh khắc đáng giá khi thầy Tuấn chăm chú xem các học sinh giải

đáp ô chữ trong buổi Festival Giáng sinh, khi thầy cặm cùi chỉ dẫn các con gói bánh chưng sao cho đẹp và vuông vắn mỗi độ Tết đến xuân về, khi thầy “cháy” hết mình cổ vũ cho các con trong những hoạt động thi đấu thể dục thể thao,... Chỉ một chi tiết nhỏ ở thầy cũng khiến học sinh nhớ mãi, chẳng hạn như trong đợt thi đua 20/11 gần đây, trước khi học sinh khối 7 thi trò chơi dân gian “*chạy 15 người 16 chân*”, thầy đã dí dỏm đặt câu hỏi ngay trên sân thi đấu về nguồn gốc của trò chơi để học sinh giảm căng thẳng và kích thích sự tìm tòi, thấu hiểu tường tận về hoạt động mà mình tham gia. Thầy quan tâm đến cả bữa ăn giấc ngủ của học sinh, hình ảnh thầy hỏi học sinh ở căn tin về bữa trưa hôm nay hay nhắc nhở các con xếp giày lên kệ ngay ngắn trước khi vào phòng ngủ là điều đã rất quen thuộc. Và có lẽ các con học sinh sẽ không nhìn thấy được những lúc thầy bận khoăn, trăn trở khi phối hợp với các thầy cô Đoàn – Đội để lên kế hoạch cho các hoạt động phù hợp nhất với các con. Tất cả những điều thầy làm đều hướng đến học sinh thân yêu của mình

Với phụ huynh, thầy luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, khéo léo trong công tác vận động phụ huynh quan tâm tới trường lớp con em mình hơn. Với quan niệm học sinh cũng là con em của mình, thầy luôn nhiệt tình tư vấn cùng các bậc phụ huynh khi họ có những trăn trở, băn khoăn; điều này được thể hiện qua việc thầy rất cẩn chu trong các buổi họp cùng Ban phụ huynh nhà trường, quan tâm tới buổi họp phụ huynh các lớp và tổ chức hội thảo “*Đồng hành cùng con*” thường niên để lắng nghe chia sẻ từ các bố mẹ.

Thầy luôn xứng đáng là tấm gương sáng về một người giáo viên trong môi trường sư phạm, sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Điều này đã được thể hiện hài hòa qua các mối quan hệ của thầy ở môi trường mô phạm.



Thầy Hiệu trưởng khen thưởng kịp thời các GV có thành tích xuất sắc trong công tác ôn thi vào THPT



Hình ảnh thầy vô cùng gần gũi, vui vẻ trong chuyến du lịch cùng cán bộ, nhân viên nhà trường



Thầy tự hào khi chứng kiến sự thành công qua các tiết dự thi GV giỏi của các thầy cô



Và tập thể cán bộ, nhân viên cũng tự hào, xúc động khi ngắm nhìn thầy trên sóng truyền hình trực tiếp



Thầy Tuấn vui mừng khi nhìn thấy sự thông minh, năng động của các con trong lúc trình bày sản phẩm STEM



Thầy nhiệt tình hòa mình cùng các con trong một chuyến tham quan



Hình ảnh người thầy gần gũi với học trò trong Lễ hội Halloween



Sự động viên kịp thời của thầy khi các con chuẩn bị tham gia các kì thi khắc nghiệt



Thầy cùng BPH nhà trường chụp ảnh lưu niệm bên cây xanh của nhà trường tại đền thờ thầy Chu Văn An



Thầy ân cần trao đổi cùng PH trong hội thảo “Đồng hành cùng con” được tổ chức tại trường

NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT TIÊU BIỂU – MỘT NẾP SỐNG VĂN MINH, KHOA HỌC CÙNG THÁI ĐỘ SỐNG KHIÊM TỐN

Nhìn lại những gì trường THCS CLC Chu Văn An đạt được trong những năm thầy Nguyễn Anh Tuấn quản lý mới thấy hết tâm huyết cũng như sự văn minh, trách nhiệm trong nếp sống của thầy. Đó là một ngôi trường thật đẹp, tri thức, tác phong, kỷ luật của học sinh luôn được xem là niềm tự hào, là thương hiệu của trường. Đó là thái độ làm việc nghiêm túc của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nói không với biểu hiện đi trễ về sớm, lơ là, tiêu cực trong công việc. Đó là khuôn viên trường luôn bảo đảm xanh - sạch - đẹp từ sân trường cho tới các dãy hành lang, không gian lớp học và cả nhà vệ sinh, nơi học sinh vẫn đùa “*nhà vệ sinh đạt chuẩn 5 sao*”,... Để làm được điều đó chỉ mới ít năm từ khi trường xây dựng là một điều không hề dễ dàng. Ngoài sự cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, giáo

viên, nhân viên trong nhà trường còn có sự chỉ đạo và quan tâm tận tình của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Anh Tuấn.

Bên cạnh đó, thầy luôn gương mẫu trong việc đặt lợi ích tập thể lên trên hết, sắp xếp công việc một cách khoa học, hiệu quả để luôn sẵn sàng tham gia hoạt động cùng đội ngũ giáo viên. Không chỉ tập trung vào công việc, những lúc có thời gian thầy luôn bố trí tham gia các hoạt động thể thao như cầu lông, tennis, golf, chạy bộ,... bởi thầy quan niệm *“Có sức khỏe là có tất cả”*. Chính nhờ quan niệm này nên các con học sinh trường THCS CLC Chu Văn An rất hào hứng với các hoạt động thể thao của nhà trường được thầy sắp xếp xen kẽ với hoạt động trên trường lớp, điều này giúp các con hiểu được vai trò quan trọng của việc rèn luyện cơ thể bên cạnh nhiệm vụ học tập.

“Một thầy giáo tuyệt vời cũng chính là một nghệ sĩ tuyệt vời và trên thế giới chỉ có số ít những người như vậy. Dạy học là nghệ thuật vĩ đại nhất vì đó là sự kết hợp giữa lý trí và tinh thần” - John Steinbeck. Quả thực, nghề giáo đòi hỏi người trong nghề cần thiết phải có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Ngoài sự lý trí, sáng suốt, thầy còn là người âm áp vô cùng. Điều đó được thể hiện qua việc thầy luôn đi đầu trong việc ủng hộ nhiệt tình cả vật chất lẫn tinh thần với những người có hoàn cảnh khó khăn, tinh thần ấy cũng đã được lan tỏa với tập thể cán bộ, nhân viên trong trường và các em học sinh. Các hoạt động mua sắm ủng hộ người mù, phong trào *“Kế hoạch nhỏ”*, ủng hộ sách vở cho trẻ em vùng cao,... luôn được thầy chú trọng tổ chức thường niên để các con có sự chia sẻ với những trường hợp kém may mắn. Đặc biệt, với sự ảnh hưởng của bão Yagi thời gian gần đây, hoạt động ủng hộ giúp đỡ nhân dân các tỉnh phía Bắc và quận Long Biên bị thiệt hại nặng nề đã được thầy trò nhà trường cùng tập thể cán bộ, nhân viên đồng lòng nhất trí hỗ trợ số tiền hơn một trăm triệu đồng tới đồng bào đang gặp khó khăn.

Tuy đã có nhiều cống hiến và mang về nhiều thành tựu to lớn cho sự phát triển của trường THCS CLC Chu Văn An nhưng thầy vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn, thầy tâm sự: *“Có được những thành tích trên, năm học vừa qua, thầy trò nhà trường đã nỗ lực hết mình, không ngừng cống hiến, góp sức góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển và liên tục chinh phục những thành tựu mới”*.



Thầy luôn quan tâm khuôn viên nhà trường luôn bảo đảm xanh - sạch - đẹp, từ chỗ ăn...



... đến chỗ nghỉ ngơi của HS



Thầy cùng HS trong buổi dâng hương các anh hùng liệt sĩ, mong các con luôn biết ơn thế hệ cha anh



Thầy cùng các đồng nghiệp trong cuộc phát động ủng hộ các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão Yagi



Hình ảnh thầy hăng say tham gia giải chạy Báo Hà Nội mới trong sự hò reo của các con



Phong trào thể dục thể thao luôn được thầy quan tâm bên cạnh phong trào học tập

Đối với nghề dạy học cao quý, phẩm chất quan trọng của một người giáo viên là lòng yêu nghề. Yêu nghề là cơ sở, nền tảng cho những phẩm chất đạo đức khác. Yêu nghề mới có khát vọng tìm kiếm biện pháp cải tiến giảng dạy, cải tiến công tác quản lý. Những điều đó luôn hội tụ ở thầy, một người có năng lực, hết lòng tận tụy với công việc, có lối sống hòa đồng, gần gũi được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh yêu mến. Thành tích của thầy đã hòa chung vào thành tích của nhà trường để kết hoa tạo thành trái ngọt và chắc chắn sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ đến rất nhiều giáo viên trẻ trong việc nỗ lực không ngừng nghỉ. Xin kính chúc vị thuyền trưởng Nguyễn Anh Tuấn thật nhiều sức khỏe và năng lượng để chèo lái con thuyền THCS CLC Chu Văn An cập bến thành công trong năm học này.



Tập thể giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường cùng phụ huynh và học sinh sẽ luôn sát cánh cùng thầy để chinh phục thử thách và gặt hái thành tích trong các năm học tiếp theo

Tác giả: cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến